

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ BỘC NHIÊU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Bộc Nhiêu, ngày tháng 11 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Kết quả công tác Dân vận năm 2024;**  
**Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025**

Thực hiện Công văn số 7189/UBND-NV ngày 5/11/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc báo cáo kết quả công tác Dân vận năm 2024, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Ủy ban nhân dân xã Bộc Nhiêu báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2024 như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Bộc Nhiêu là xã nằm ở phía nam huyện Định Hóa, cách trung tâm huyện 15 km. Ranh giới phía Đông tiếp giáp xã Ôn Lương, huyện Phú Lương và xã Phú Tiến, phía Tây tiếp giáp xã Sơn Phú và xã Trung Lương, phía Nam tiếp giáp xã Bình Thành và xã Phúc Lương, huyện Đại Từ, phía Bắc tiếp giáp xã Trung Hội. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số của xã chiếm 65%, chủ yếu là dân tộc Tày. Đảng bộ có 17 chi bộ trực thuộc, trong đó 11 chi bộ nông thôn và 6 chi bộ cơ quan, với tổng số Đảng viên là 346 đảng viên; Xã có diện tích tự nhiên khoảng 2.690,67ha, gồm có 11 xóm, với tổng số 1.169 hộ, dân số là 4.456 nhân khẩu, gồm các dân tộc cùng chung sống: Kinh, Tày, Nùng, Sán chỉ, Cao Lan, Mông, Mường, Hoa, Ráy, Dao; Về cơ cấu kinh tế: Ngành Nông - lâm nghiệp chiếm 65%; tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch chiếm 15%; các ngành nghề khác 20%. Thu nhập của người dân còn thấp. Ngành nghề sản xuất chính của nhân dân trong xã là trồng lúa, canh tác chè và trồng rừng sản xuất.

Trong năm 2024, công tác dân vận UBND xã luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND trong việc định hướng xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với mục tiêu và điều kiện phát triển của kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Tình hình Quốc phòng - an ninh thường xuyên được tăng cường, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã; đời sống của nhân dân được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua "Dân vận khéo". Các vấn đề văn hóa - xã hội thực hiện có hiệu quả, các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm.

## **II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI**

Đảng ủy tiếp tục triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2024; Đề án số 05-ĐA/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh thái Nguyên giai đoạn 2020 – 2025”; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/7/2021 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 29/8/2016 của ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác tôn giáo; Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã, giai đoạn 2021 – 2025”. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng - an ninh; Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Duy trì hoạt động của Khối dân vận Đảng ủy gồm có 09 thành viên chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm gồm: Đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy làm trưởng khối; đồng chí chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ làm phó khối, các thành viên là trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, công an, quân sự. Duy trì 11 tổ dân vận cơ sở do đồng chí Bí thư chi bộ làm tổ trưởng và các thành viên là thành viên của Ban công tác Mặt trận xóm.

Tiếp tục thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân; Quy định số 1050-QĐ/TU, ngày 24/5/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

## **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Việc đổi mới nâng cao công tác dân vận gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.**

Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các xóm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận năm 2024. Trên tinh thần quán triệt triển khai của Đảng ủy, UBND xã các xóm đã lồng ghép, triển khai tổ chức thực hiện công tác dân vận vào các cuộc họp của xóm. UBND xã đã triển khai thực hiện quy chế dân chủ, đưa công tác dân vận vào các chương trình, kế hoạch công tác định kỳ (tháng, quý, năm). Từ những kết quả chỉ đạo trên đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức tại đơn vị nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, quần chúng nhân dân tin tưởng vào chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan hệ gắn bó với chính quyền địa phương.

### **2. Việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.**

- Năm 2024, là năm thứ năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc Huyện, xã Bộc Nhiêu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị. Cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

- Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, với phương châm bốn tại chỗ, chủ động phòng ngừa, ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai, bão, lũ gây ra.

### **3. Công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo được quan tâm chỉ đạo.**

Thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-HĐND, ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Công văn số 279-CV/BTC, ngày 06/1/2020 của Ban Tổ chức Huyện ủy Định Hóa về việc sắp xếp tổ chức đảng và đảng viên sau sáp nhập xóm, tổ dân phố. Đến nay xã Bộc Nhiêu có 11 xóm, giảm 10 xóm; 17 chi bộ trực thuộc, giảm 10 chi bộ. Việc thực hiện giải thể, sáp nhập, thành lập, đổi tên xóm, chi bộ thuộc Đảng

bộ xã đảm bảo được triển khai đúng trình tự, thủ tục theo các văn bản chỉ đạo và quy định của Đảng, Nhà nước.

Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo được quan tâm chỉ đạo. Tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

#### **4. Việc nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, người đứng đầu địa phương, đơn vị được quan tâm thường xuyên.**

Quán triệt Quy định chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên; thực hiện tốt các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo được tăng cường....

#### **5. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.**

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết đơn thư được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật như: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 11/03/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của BCH Trung ương khóa XII về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. UBND xã ban hành Kế hoạch về tiếp công dân giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân; Ban hành Quy chế, Kế hoạch, và Thông báo lịch tiếp dân của đồng chí Chủ tịch UBND để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Xây dựng Kế hoạch đối thoại trực tiếp với nhân dân của lãnh đạo Đảng ủy, chủ tịch UBND, tổ chức đối thoại vào 21/5/2024, với tổng số tham gia là 75 người.

#### **6. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính**

## **trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh.**

- UBND phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được đảm bảo, quyền và nghĩa vụ công dân được thực hiện tốt, vai trò giám sát và phản biện xã hội được phát huy. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thể hiện rõ trách nhiệm, trực tiếp trao đổi và cùng nhân dân tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng ngày được phát huy, nhất là trong việc giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nghĩa vụ công khai, dân chủ. Đặc biệt giám sát các công trình xây dựng giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác do nhân dân đóng góp.

### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm**

Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về công tác dân vận chính quyền, tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng lên; ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đã có sự chuyển biến tích cực. Khối dân vận đã làm tốt công tác phối hợp với HĐND, UBND, ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể được thực hiện thường xuyên, những kết quả đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “Dân vận khéo”.

#### **2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân**

\* Khó khăn, hạn chế: Một số đơn vị chưa coi trọng công tác dân vận, công tác tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiến hành chưa thường xuyên.

Công tác tuyên truyền thực hiện dân vận chính quyền trong cơ quan hành chính nhà nước chưa được sâu rộng và thường xuyên; Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ dân vận thực hiện nhiệm vụ chưa quyết liệt.

\* Nguyên nhân: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt, cụ thể; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở chưa thường xuyên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa cụ thể, rõ nét; công tác phối, kết hợp chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Phong trào thi đua được phát động nhưng hiệu quả chưa cao. Ý thức làm chủ của một số bộ phận Nhân dân chưa cao, nhất là việc tham gia sinh hoạt, hội họp ở khu dân cư, tổ dân phố.

## **V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.**

Đề nghị tiếp tục quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị.

## **VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025**

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh thái Nguyên giai đoạn 2020 – 2025”; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua dân vận khéo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2. Phát huy vai trò người đứng đầu trong việc tổ chức học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và quần chúng nhân dân đối với công tác dân vận chính quyền và quy chế công sở. Tiếp tục nâng cao

chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận, góp phần tích cực củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện và địa phương về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở.

**3.** Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ và công tác dân vận chính quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

**4.** Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hành chính và hoạt động của UBND xã.

**5.** Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền.

**6.** Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân vận.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác dân vận năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của đơn vị xã Bộc Nhiêu./.

**Nơi nhận:**

- Phòng nội vụ;
- TT Đảng ủy; HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Đình Ngà**

